
         เมื่อวันพฤหัสบดี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗  เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาศ รอง

ผู้อ านวยการ อพ.สธ.,    ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.,  นายขจรศักดิ์ 

วรประทีป หัวหน้าแผนกวิชาการ อพ.สธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. - การไฟฟ้านครหลวง (อพ.สธ.-กฟน.)   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  ณ ณ ห้องประชุม ๖๐๔ ชั้น ๖ 

อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง (ส านักงานใหญ่) คลองเตย       โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์   ผู้ว่าการ การ

ไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานการประชุม สรุปประเด็นที่ส าคัญ ดังนี ้ 

๑. นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ ์ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้สรุปรายงานผลการประชุมที่

ผ่านมา ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

สนองพระราชด าริ โดย การไฟฟ้านครหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานความก้าวหน้าใน

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ม.ค. – เม.ย. ๒๕๖๗)  

๒. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

แนะน าเรื่องแนวทางการด าเนินงานโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯฯ  

๓. นางปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

ให้ค าแนะน าเรื่องกรอบการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 

๒๕๖๗ 

 

 

 

 

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าร ิ

อพ.สธ. - การไฟฟ้านครหลวง 



 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

   

       

    

 

 

  

   

  

    

   


